

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## SCN – ย่อมลื จะขอขึ้นหลังเสียดู

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในวิสัยหัว...** ก็แค่ค่าเปรียบเทียบเท่านั้นแหละครับ ไม่ได้มีในตำราอะไรเลยนะ

และบางครั้ง ถ้าจะย่อ หรือจะยุบ ก็อย่าเกินเหตุ หรือเกินเงื่อนไขทางเทคนิคด้วยล่ะ ไม่เช่นนั้น ก็อาจจะกลายเป็นว่า เราโดนหลอกให้เข้าไปติดตอย... ความคมคายต่างๆ นานา ในคอลัมน์बाटาเซียนนั้น อาจจะไม่เหมือนทฤษฎีอะไรต่างๆ นานา ที่ท่านนักลงทุนได้เรียนมาจากอาจารย์ท่านอื่นๆ นะครับ ต้องออกตัวก่อนว่าเป็นของเหนือเมฆเองล้วนๆ... อาจจะมีหลายๆ วิธี หรือหลายๆ ประโยคหรือคำคม ที่นอกเหนือจากการที่ท่านเรียนรู้มาตามตำรา หรือจากนักเทคนิคท่านอื่นๆ นั้น เหนือเมฆก็แค่เอามาเพื่อหวังจะหนีภาพกันชัด แต่ก็นั่นแหละครับ อาจจะต้องตีความหมายกันสักๆ หน่อย เพื่อจะให้ใกล้เคียงกับภาพที่เกิดขึ้นจริงของหุ้น อย่างคำว่า ชีหลังเสียดู ก็น่าจะเคยได้ยินกันมาแล้ว แล้วถ้าเราจะขึ้นหลังเสียดูตามเขา(?) บ้าง จะเป็นอะไรไปล่ะ แต่สำหรับหุ้น SCN นี้ ถ้าจะโดดขึ้นหลังเสียดูตามเลย ก็ได้ หรือ จะรอเลื่อยๆ หรือหมอบๆ หน่อย ก็ได้เลย แต่เสียดูย่อเยอะ หรือหมอบจนเข้าขั้นเหมือนสลบก็แล้วกันนะครับ... แต่ถ้าจะว่าไปแล้ว หุ้นตัว SCN นั้น อาจจะเป็นกระทิง เสียมากกว่า อาจจะไม่ใช่เสียดู แต่อาการชีหลังเสียดู ก็คงจะเปรียบเทียบกับอะไรหรือใครนั้นก็น่าจะพอรู้ๆ กันอยู่นะครับ ไม่กล้าอธิบายในเนื้อหาที่มากนัก มันเสี่ยงๆ เสียๆ ถูกเรียกไปปรับทัศนคติเอาไว้มือโอกาสพบปะหน้าตากัน แล้วจะเฉลยให้แจ่มแจ้ง เห็นภาพกันชัดๆ กันไปเลย... แต่จะว่าไปแล้วนั้น อาการของ SCN ก็ยังไม่ชัดเจนมากนักที่จะบอกได้ว่า มีอาการชีหลังเสียดู แต่ก็แนวโน้มดูดีแหละ

**ดูตามเกม...** การจะมีย่อๆ ก็คงจะมีคนจ้องๆ กันอยู่แล้วล่ะ ดังนั้น ถ้าจะขึ้นแล้ว วิ่งต่อเลย

ก็คงไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกซักเท่าไร แล้วจะวิ่งแรงๆ ด้วยนั้น ก็ยังถือว่าอยู่ในวิสัยของเกมที่จะมีได้นะ

**แนวรับ** : ... 2.90-2.80 หรือ ขึ้นไปยืน 3.00 ก็ตามได้

**เป้าหมาย** : ... 3.40-3.60 เป็นเป้าหมายของการเก็งกำไร

Price Chart...(SCN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SCN...** ภาพนี้ เป็นภาพของการมองในระยะสั้น ซึ่งก็จะให้เห็นถึงภาพของ MA. เสียมากกว่านะ แต่ถ้าลองเข้าไปดูในภาพใหญ่ๆ หรือ มุมมองยาวๆ นั้น เราอาจจะมองเห็นได้ว่า รูปแบบของซาลงที่ผ่านมานั้น น่าจะจบไปแล้ว เนื่องจากมีรูปแบบของ Price Pattern ที่เป็นรูปแบบกลับตัว (ลองๆ หาก H&S Bottom ดูนะ) นั่นก็แปลว่า ต่อจากนี้ไป ไม่ว่าจะแกว่งๆ ขึ้นๆ ลงๆ ก็จะเป็นเรื่องของแนวโน้มขาขึ้นมากกว่า... อีกประเด็นนะ เรื่องของ MA. ที่เป็น Bullish Pattern นั้น เหมือนจะรีการหลอกไปแล้วไม่หึง และไม่หึง กลับขึ้นมาใหม่อีกทีก็เลยอาจจะแปลได้ว่า รอบนี้ อาจจะเอายาวๆ กันจริง... โดยเป้าจริงจะอยู่ที่ 4.80-5.00 กันไหมแนลนะครับ